



ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

พวกเราบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมีคุณธรรมเป้าหมาย ดังนี้

๑. **พอเพียง** ดำรงชีวิตอย่างพอประมาณ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม มีเหตุผล ใช้ความรู้รอบคอบและรอบด้าน และสร้างภูมิคุ้มกันที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤตภัยต่างๆ ได้

๒. **วินัย** ปฏิบัติตนตามกติกายรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กรและสังคมตามหน้าที่พลเมืองที่ดี และเคารพกฎหมาย ตลอดจนป้องกันและรับผิดชอบผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๓. **สุจริต** มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ยึดมั่น ยึดมั่นในการรักษาความจริง ความถูกต้องและเป็นธรรม การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและสืบสานวัฒนธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอมพร้อมต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๔. **จิตอาสา** การให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ลงมือทำด้วยความรัก ความสามัคคี การทำดีด้วยหัวใจ ไม่นิ่งดูตายต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเขาเหล่านั้นและของสังคมโดยมิได้หวังผลตอบแทน

๕. **กตัญญู** สำนึกรู้คุณและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สถาบันองค์กร และผู้มีพระคุณ นับตั้งแต่บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของอาจเป็นการกระทำหรือความจริงใจ บนหลักพื้นฐานของความถูกต้องดีงาม

ทั้งนี้ เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกาขององค์กร เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต และปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมร่วมแก้ปัญหาให้หมดไป นำสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สังคมคุณธรรมต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโสภาส ต้นทอง)
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี